

"Niêm Tin bẻ đánh cốp"

Tác Giả: Gioan Lê Quang Vinh
Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 14:11

Rồi tôi đọc hai bài ông viết, không ký tên ông nhưng qua giọng văn tôi đoán là của ông.

Năm ấy người ta vui vẻ chuyện nhau nhưng bằng đầu bài giọng của một linh mục, khi ông còn được dân Chúa không nhưng cảm mến vì bài giọng khá hay, mà còn vì ông có vẻ mạnh mẽ trước các vấn đề xã hội. Khi giọng, ông kể những câu chuyện dí dỏm để lên án cái xã hội nhiễu loạn công. Nghe nói có lúc ông còn bị cảm giọng tỉnh tâm cho một dòng tu nữa.

Hồi đó tôi quý ông đến nỗi thỉnh thoảng tôi đến tìm ông để mời ông nói chuyện cho các bạn sinh viên Công giáo. Ông đến, các bạn vui vì lâu lâu được đi không khí mát chút.

Đùng một cái, ông nhận công tác khác (nói theo tongue của nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam). Trong công tác mới của ông, tôi ít có dịp nghe ông giọng. Và một lần được nghe ông giọng đây đó, tôi thấy ông một cái khêu khí ngày nào, dù giọng ông vẫn như xưa.

Rồi tôi đọc hai bài ông viết, không ký tên ông nhưng qua giọng văn tôi đoán là của ông. Sau đó tôi được một vị có uy tín xác nhận là đúng như thế, tôi mừng thấy buồn nữa. Hai bài viết ấy không những không nói được tiếng của dân Chúa, của Hội Thánh, mà còn rất xa lạ với ngôn ngữ của Tin Mừng, đến nỗi có một mạng đi toán đăng lên rồi phải gỡ xuống.

Lúc đó tôi mừng như là một câu nói: "Niêm tin đã bẻ đánh cốp". Niêm tin của tôi vào Thiên Chúa và Hội Thánh không hề bẻ đánh cốp, cho dù chung quanh có những biến động khôn lường. Những người thờ, niềm tin vào linh mục và một số vị trong hàng mục tử đã nhất đi tới tới. Đôi khi tôi thấy họ có phải chính mình đòi hỏi quá nhiều các mục tử hay không, bởi vì họ cũng là con người.

Rồi tiếp tục, hình như Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyền, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, và nhiều vị giám mục, linh mục can đảm và thánh thiện khác hiện lên trong tôi và những người khác khi một mạng tử thuật tâm mưu n vâng giọng như truyên Đức Ông Cù Th, thì vị vị Chúa, các ngài hoàn toàn có thể làm được.

"Niềm Tin bắt đầu bằng sự đánh mất"

Tác Giả: Gioan Lê Quang Vinh
Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 14:11

Là con người, chúng ta có những cảm xúc và có đức sống để chu toàn bổn phận của mình giữa một xã hội mà chúng ta luân lý được đặt ra gây tan tành. Trong cơn lúc kinh khủng đã giáng xuống ngôi nhà sống, đã thiêu rụi các giá trị được đặt ra và đã cuốn trôi nhân nghĩa, thì Hội Thánh và các mục tử phải là con đê ngăn chặn dòng lũ dữ, phải là tiếng nói dù âm thầm, để khôi phục các giá trị thiên linh. Đàng này, có những vị mục tử mà bóng chiếu khắp trần gian là hình ảnh của Thiên Chúa đến sống cho ai cần được bắt đầu theo Ngài.

Khi Đức Tổng Giám Mục Giuse bắt đầu án và bắt đầu đi, là ra các vị mục tử nên noi gương người giáo dân Hà Nội và nhiều giáo dân khắp nơi để sống với phía ngài, chúng ta vì nhiều lý do, một số vị mục tử im lặng, hoặc bị nhìn nhận bằng cách nói với dân chúng rằng "tôi đang lên tiếng đây, nhưng thôi tôi không lên tiếng nữa" vì nếu tôi lên tiếng thì sẽ thất bại rồi kia.

Ngày Đức Giêsu rỗi các môn đệ mà vẫn cùng Cha, Ngài đi truy tìm cho các ông đi rao giảng. Các ông hỏi là sao hãy và lòng trí rỗi bị, "lên tiếng rao giảng hay không đây?". Chúa Giêsu biết rõ đi đâu nên Ngài đã báo trước cho một bị nhìn nhận làm rung chuyển tất cả và đốt cháy những gian tà cùng lòng sống hãy. Đây là "Đấng an ủi, Đấng báo trước sống đời".

Đấng an ủi đến dưới hình thức là Ngài trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Nhưng đó là hình ảnh như người ta thấy được. Còn sự cảm nhận của Đấng Thánh Linh nào có phải chỉ là Ngài là, nào có là ánh đuốc, mà là trùng trùng núi Ngài phun lên, cháy ngọn người, thiêu rụi loài gian tà hiểm ác và đốt nóng cả trần gian đang lạnh như băng sống ngàn năm.

Từ ngày này, là ra ai được cảm thấy phải là dung nham tan ra và chảy để lấp đầy những chỗ trống do bất công và gian xảo. Nhưng rồi hai ngàn năm trôi qua, vẫn còn, dù ít thôi, nhưng chỉ chần chừ không được hoan nghênh, vì đoàn chiên của Chúa cũng giảng dạy con, họ nhìn là biết ngay ai yêu mến họ thật sự. Các mục tử đã không được đón nhận, để người bị nhìn nhận rằng "chúng ta làm việc thì sống biết".

Không, đoàn chiên Chúa hay nhìn nhiều. Khi nhìn thấy mục tử Giêsu, đoàn chiên cảm nhận ngay rằng đây là chỉ chỉ đích thực. Cũng như ngày nay, khi dân Chúa nghe một linh mục, nghe vài ba tiếng thôi, họ sống biết ngay vị này có phải là người của Chúa hay không.

Có một ông linh mục cảm thấy hoài, nói chuyện vui vẻ, cảm thấy ra giọng vui vẻ, nhưng sau khi nghe vài câu nói, dân Chúa biết và biết rõ, ông này thuộc đàn kết quả nào phải thuộc đoàn chiên. Không

"Niêm Tin bẻ đánh cõp"

Tác Giả: Gioan Lê Quang Vinh
Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 14:11

cõn đõ i đõn khi đõc thõ cha Tho i gõ i, ngõõ i ta đã biõ t đõ a chõ õy là lõng nuõ con kýt lõn.

Khi tuyên xõng đõc tin, dân Chúa phõ i tuyên xõng đõc tin vào bõn đõc tính cõ a Hõ i Thách là "duy nhõ t, thách thiõn, công giáo và tông truyõn". Hõ i Thách thách thiõn vì Hõ i Thách là thân thõ mõ u nhiõ m có Đõc Kytõ là đõ u và Hõ i Thách có nhõ ng hoa trái thách thiõn, dù Hõ i Thách có thõ có nhõ ng con ngõõ i tõ i lõ i.

Dân Chúa chõ p nhõn mõ t mõ c tõ phõ m các tõ i khác đõ dàng hõn mõ t mõ c tõ phõ m tõ i đõng võ phía cõõng quyõn trõn gian, bõ i vì dân Chúa muõn có nhõ ng chõ chõn can đõm. Nhõ lòng can đõm mà chõ chõn thách thiõn. Chõng có võ thách nào nhất đõm, sõ ma quõ hõ doõ.

Lõng tin cõ a ngõõ i giáo dân trõõng thành vào Đõc Kytõ không thõ bõ lung lay trõõc sõ c tõn công cõ a thõ gian hay trõõc sõ yõ u õ t cõ a mõ c tõ. Nhõng khi mõ c tõ không dám nói tiõng nói cõ a Tin Mõng, thì các ngài hõ u ý hay ít ra là vô tình đánh cõp niõm tin cõ a dân Chúa. Dân Chúa không muõn đõ lõ i cho các ngài, nhõng vì là chõ chõn, các ngài cõn tiõp thêm sõ c mõ nh niõm tin cho dân. Nõu làm trái lõ i, các ngài khiõn cho dân thách nguõ i lõnh đi.

Chúa Giõsu nói: "Thõy đã đõn ném lõ a vào mõ t đõ t, và Thõy nhõng õõ c mong phõ i chi lõ a õy đã bùng lên!" (Lc 12,49) Lõ a cháy lên phõ i tõ các mõ c tõ trõõc hõ t. Trong đêm võng Phõ c Sinh, nõn cõ a dân Chúa phõ i đõõc thõ p tõ ngõn nõn Phõ c Sinh trong tay võ chõ tõ. Lõ a Phõ c Sinh không thõ tõ nguõn nào khác. Lõ a cháy lên trên mõ t đõ t này cũng bõ t nguõn tõ mõ c tõ.

Xin các võ mõ c tõ tiõp thêm sõ c mõ nh niõm tin cho dân Chúa và làm cho ngõn lõ a Phõ c Sinh lan toõ xa hõn, cháy bùng lên hõn. Xin đõng đõ đõc tin dân Chúa nguõ i đi. Khi các ngài can đõm, dân Chúa sõ đõng sau các ngài và không thõ lõ c nào có thõ xõ các ngài ngã xuõng. Còn khi các ngài đõng lên bên cõ nh thõ lõ c trõn gian, thì các ngài sõ mãi đõng cõ đõn.

Lõ y Mõ Maria, chúng con không muõn Giáo Hõ i Viõ t nam có mõ t giám mõ c nhõ đõc cha Stanislaw cõ a Balan, nhõng nõu Chúa đõ điõ u õy xõ y ra, thì xin Mõ đõn ngài võ cùng hai ngõõ i con cõ a Mõ, là Chúa Giõsu đáng mõn yêu và Giáo Hõ i hiõn thõ cõ a Ngõõ i.